



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรฯ ๐๘-๖๔๔๙-๔๓๑๖

ที่ พจ ๑๒๓๓ /-

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอพิจารณาลงนามสรุปผลการกำกับติดตามเกี่ยวกับการรับสินบน และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหาร ได้จัดทำแบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา มีขึ้น พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความตามที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรดอนุมัตินำเอกสารนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ [สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ฉะเชิงเทรา \(wachirabarami.com\)](http://www.wachirabarami.com) และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นายนิรุทธ์ เรืองวิชา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- อนุมัติ

(นายศิริมงคล มณีจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

สาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา

**แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำ ผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการติดตาม และรายงาน ผล
๑	ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบุรี	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือ รับของขวัญ	รอบ ๑๒ เดือน
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบุรี	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	รอบ ๑๒ เดือน
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบุรี	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนเรื่อง เงินบริจาคและทรัพย์สิน	รอบ ๑๒ เดือน
๔	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบุรี	ไม่พบ	๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง ๒. มีการเบิกค่าตอบแทนตามจริง ๓. ไม่พบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด ผิดระเบียบ ๔. ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดหา พัก	รอบ ๑๒ เดือน
๕	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการ สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบุรี	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	รอบ ๑๒ เดือน